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การประชุมวิชาการเรื่อง “มลภาวะอากาศกับ
ผลกระทบสุขภาพ” ที่จัดขึ้นเมื่อเร็วๆนี้ เป็นอีกเวทีที่มี
การนำเรื่องราวสารเคมีกำจัดวัชพืช “พาราควอต” ใน
อีกมุม จากนักว ิชาการที ่ เช ื ่อถือได้ของไทยและ
สหรัฐอเมริกา มาตีแผ่ให้สังคมได้รับรู้ 

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.นายแพทย์สมชัย 
บวรกิตติ ราชบัณฑิตสำนักวิทยาศาสตร์ ราชบัณฑิตย

สภา อธิบายถึงกรณีที่มีการอ้างกันว่า พาราควอตเป็นสาเหตุโรคเนื้อเน่า แพทย์ทั่วไปล้วนทราบดี เนื้อเน่า
เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย หากเดินลุยน้ำที่มีพาราควอตปนเปื้อนจริง คนนั้นจะได้สัมผัสกับพาราควอตที่เจือจาง
มาก... เพราะปกติพาราควอตก่อนใช้ต้องผสมน้ำให้เจือจางก่อน ยิ่งมาอยู่ในน้ำยิ่งเจือจางเข้าไปอีก ที่
สำคัญสารเคมีจะถูกทำให้หมดฤทธิ์เมื่อสัมผัสกับโคลนดิน 

นอกจากนั้นพาราควอตโดยปกติจะไม่ถูกดูดซึมทางผิวหนัง นอกจากมีบาดแผล และจวบปัจจุบันยัง
ไม่เคยมีรายงานการเกิดพิษในผู้ใช้สารพาราควอตฆ่าหญ้าเลยแม้แต่รายเดียว นอกจากนำไปดื่มกิน ด้วย
เพราะตั้งใจทำร้ายตัวเอง 

ข้ามฟากไปยังสหรัฐอเมริกา ดร.เบนจามิน ชูลท์ นักวิชาการผู้มีประสบการณ์เคยทำงานในส่วนของ 
Regulatory Affairs and Toxicology สำนักงานปกป้องสิ่งแวดล้อมสหรัฐอเมริกา หรือ US EPA 
และเคยทำงานด้านสาธารณสุขให้กับ International Medical Corps...ย้ำประเทศสหรัฐฯยังอนุญาต
ให้เกษตรกรใช้พาราควอต เพราะมีการประเมินข้อมูลและหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ต่างๆ ด้วยหลักการ
ประเมินความเส่ียง (Risk Assessment) จากอดีตถึงปัจจุบัน โดยสำนักงานปกป้องสิ่งแวดล้อมสหรัฐฯ 
ด้านความเสี่ยงต่อสุขภาพ ยืนยันชัดเจน พาราควอตไม่ก่อให้เกิดโรคมะเร็ง ไม่มีความเชื่อมโยงกับโรคพาร์
กินสัน ไม่พบความเสี่ยงการตกค้างในการบริโภคอาหาร และในสหรัฐฯมีการจำกัดการใช้ ไม่ต่างจากไทยที่
กำลังจะทำกันอยู่ แต่มาถูกหักดิบด้วยการเดินเกมบีบให้คณะกรรมการวัตถุอันตรายแบนไปเสียก่อน 
ส่วนข้อมูลที่มีอ้างว่าพบการปนเปื้อนในอาหารนั้น ดร.เบนจามิน มองว่า ไม่มีนัยสำคัญทางพิษวิทยา เพราะ
ถ้ามีจริง สินค้าส่งออกต่างๆ คงถูกระงับการจัดซื้อไปนานแล้ว 
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